

## รมต.ขนส่งไทย-อาเซียนลงนามขนส่งทางอากาศระหว่างภูมิภาค เชื่อมการบินยุโรปฟื้นฟูธุรกิจการบิน-เศรษฐกิจหลังโควิด-19

ผู้จัดการรายวัน360 - “อธิรัฐ” ร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป เชื่อมระหว่างภูมิภาค (bloc-to-bloc) ฉบับแรกของโลก ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 28 ที่เมืองบาห์ลี อินโดนีเซีย เพื่อเชื่อมโยงการบินเปิดโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตด้านเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค เพิ่มทางเลือกการเดินทางหนุนาการฟื้นฟูหลังโควิด-19

วันที่ 17 ต.ค. 2565 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีขนส่งอาเซียนได้ร่วมลงนามความตกลงที่สำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU Comprehensive Air Transport Agreement: AE CATA) ซึ่งนับเป็นความตกลงด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างภูมิภาค (bloc-to-bloc) ฉบับแรกของโลก เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปและอำนวยความสะดวกการเดินทางของผู้คนและการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจและเสริมสร้างความเติบโตด้านเศรษฐกิจการบินระหว่างภูมิภาค อีกทั้งยังสนับสนุนการฟื้นฟูภาคการบินภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยความตกลง AE CATA จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางรวมทั้งจำนวนเที่ยวบินและเส้นทางการบินที่เพิ่มขึ้นระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยุโรป

นอกจากนี้ รัฐมนตรีขนส่งอาเซียนยังได้ร่วมลงนามในความตกลงอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการค้นหาและช่วยเหลือ ด้านการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานในด้านการค้นหาและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศและทางทะเลของประเทศไทย

ทั้งนี้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 28 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมเจ้าท่า (จท.) กรมการขนส่งทางบก (ขบง) กรมทางหลวง (ทล.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2565 ณ เมืองบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 28 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประชุมรัฐมนตรีขนส่งระหว่างอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 13 การประชุมรัฐมนตรีขนส่งระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 20 และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งระหว่างอาเซียน-จีน ครั้งที่ 21 โดยมี H.E. Mr. Budi Karya Sumadi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการขนส่งและแลกเปลี่ยนทัศนะต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนการรับรองเอกสารต่างๆ โดยประเทศไทยพร้อมจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนงานของอาเซียนในสาขาการขนส่งที่จะดำเนินการในปีถัดไป เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน หรือแผนยุทธศาสตร์กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Transport Strategic Plan : KLTSP) อันจะช่วยพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถด้านการขนส่งของประเทศไทย ตลอดจนอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนในประเทศไทยและอาเซียน.